

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

NGOẠI VĂN NHÂM^(*)

Chúng ta đang sống trong thời kỳ cách mạng khoa học - kỹ thuật và công nghệ phát triển nhanh như vũ bão. Nhiều thành tựu, tiến bộ của khoa học - kỹ thuật và công nghệ đã và đang được triển khai, ứng dụng rộng rãi phục vụ sản nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các biệt lập trong các lĩnh vực thiết bị điện tử, ô tô chính, viễn thông, ngân hàng, thông tin di động, mạng Internet... Bên cạnh những tiến bộ mà chúng ta đang khai thác và sử dụng, cần hết sức chú trọng, cảnh giác với loại tội phạm mới phát sinh - tội phạm công nghệ cao. Tội phạm công nghệ cao là những hành vi phạm tội gắn liền với việc vận hành, khai thác và sử dụng trái phép công nghệ thông tin nhằm mục đích phá hoại, gây rối loạn, làm ngừng hoạt động của mạng máy tính, chiếm đoạt thông tin, tài sản của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Khi xưa đã từng lỗi dụng và khai thác trái nên những thành tựu khoa học, công nghệ mới phục vụ cho các hoạt động phạm pháp, phạm tội.

1. Tình hình tội phạm công nghệ cao ở nước ta hiện nay

Khai niệm tội phạm công nghệ cao đã xuất hiện trên thế giới từ vài thập niên gần đây. Với ảnh hưởng ngày càng sâu sắc của công nghệ cao, phạm vi phạm tội phạm công nghệ cao ngày càng mở rộng, số lượng tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng.

cao xảy ra vào năm 1983. Khi đó Kevin Poulsen, một sinh viên Mỹ lỗi dụng một khe hở trong cấu trúc của hệ thống thông tin, đã xâm nhập thành công vào mạng Arpanet - tiền thân của mạng Internet ngày nay, giành quyền kiểm soát tạm thời toàn bộ mạng máy tính của cá nhân Mỹ Bảy năm sau, năm 1990, đã phát thanh từ phòng ở Los Angeles công bố cuộc thi với phần thưởng là chiếc xe hơi Porsche 944S2 danh cho người thời 102 gọi điện thoại nên chương trình. Chính Kevin Poulsen lại là người chiếm đoạt quyền kiểm soát toàn bộ mạng điện thoại của thành phố này nên năm đó anh ta là người có số gọi tới 102; cuối cùng, Kevin Poulsen đã đoạt chiếc phần thưởng là chiếc xe hơi sang trọng nói trên⁽¹⁾.

Tội phạm công nghệ cao xuất hiện và phát triển ở Việt Nam cũng với quá trình phát triển của công nghệ thông tin và ứng dụng các thành tựu của nó vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhờ an ninh, quốc phòng, thông tin, ngân hàng, quản lý... Với những tiến bộ và lợi ích mà công nghệ thông tin mang lại, khi nước ta ứng dụng rộng rãi trong đời sống xã hội, nhờ một quy luật tất yếu, sẽ xuất hiện những tội phạm công nghệ cao.

(1) Xem: *10 vụ hack nổi tiếng nhất mọi thời đại*, <http://vnexpress.net/vietnam/vitinh/2006/11/3B9FOEAC/>.

^(*)TS., Trường Đại học Luật Hà Nội.

dùng trái phép công nghệ thông tin phục vụ cho các mục đích phạm pháp, phạm tội. Có thể nói, tình hình tội phạm công nghệ cao ở nước ta trong những năm qua đang có xu hướng gia tăng nhanh, diễn biến hết sức phức tạp, với nhiều chiêu thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho các cá nhân, công ty, doanh nghiệp.

Tội phạm công nghệ cao có nhiều niềm giống tội phạm thông thường về mục đích và thủ đoạn phạm tội. Mục đích phạm tội là nhằm phá hoại, chiếm đoạt trái phép thông tin, tài sản của người khác. Chẳng hạn, với mục đích phá hoại, kẻ phạm tội tẩu ra, lan truyền, phát tán các chương trình virus tin học nhằm hủy hoại cơ sở dữ liệu thông tin, gây rối loạn hoặc làm ngừng hoạt động của mạng máy tính; với mục đích chiếm đoạt thông tin, tài sản của người khác, người phạm tội xâm nhập trái phép vào website của các doanh nghiệp để lấy cắp thông tin bí mật, vào website của các ngân hàng để lấy cắp thông tin về tài khoản cá nhân rồi dùng tài khoản đó để rút tiền, mua hàng qua mạng... Thủ đoạn phạm tội rất gian dối, tap niềm tin để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ví dụ, để lừa đảo tài chính qua mạng Internet, các nơi tổng phạm tội đã lập ra những website rồi lừa đảo khách hàng, rằng nơi là website của những tập đoàn tài chính nổi tiếng trên thế giới đang huy động vốn với lãi suất cao để thu hút vốn của khách hàng. Trên thực tế chẳng có tập đoàn tài chính nào huy động vốn, con tiền của các nhà đầu tư thì rơi hết vào túi bọn lừa đảo.

Nhiệm vụ của các ban giám đốc tội phạm công nghệ cao so với tội phạm thông thường thể hiện ở những điểm sau đây. Tội phạm công nghệ cao sử dụng các thanh tẩu, tiền bạc của công nghệ thông tin để phạm tội. Không cần sử dụng nên cách phá hoại, tìm kiếm lợi hay chèn chèn vào mạng, kẻ phạm tội vẫn có thể xâm nhập trái phép vào tài khoản cá nhân trên mạng để chiếm đoạt tiền của người khác. Công nghệ gọi tội phạm công nghệ cao là "siêu tội phạm" vì nó có thể thực hiện được những hành vi đáng sợ "không tưởng". Nói với tội phạm thông thường, kẻ phạm tội cần phải di chuyển, xuất hiện ở địa điểm và có thể cần rất nhiều đầu tư để phạm tội. Còn nói với tội phạm công nghệ cao, kẻ phạm tội chỉ

cần ngồi ở một nơi nào đó tại Việt Nam vẫn có thể xâm nhập vào tài khoản và trove cấp nước tiền của một người nào đó ở nước ngoài mà rất khó truy tìm đầu vết, tung tích thủ phạm. Vụ án Vụ Ngọc Hải ở Hải Phòng là một ví dụ điển hình. Hải là kỹ sư hàng hải nhưng giỏi về công nghệ thông tin. Hải đã sử dụng các kiến thức về công nghệ thông tin để trove cấp nước mà thực hiện được của nhiều người ở Australia và sử dụng tiền của họ để mua máy tính xách tay, điện thoại di động từ các công ty bán hàng qua mạng rồi chuyển về Việt Nam để tiêu thụ⁽²⁾

Nói tổng phạm tội trong tội phạm công nghệ cao cũng khác với tội phạm thông thường: nhất thiết phải có một trình độ hiểu biết cao về công nghệ thông tin thì mới có thể thực hiện hành vi phạm tội. Với các niềm này, đã có các vui án liên quan tới phạm công nghệ cao ở nước ta trong những năm qua nếu do người nước ngoài, một số Việt kiều và các sinh viên có trình độ cao về công nghệ thông tin thực hiện; trong nội có các người nước ngoài phạm tội, gây thiệt hại ở Việt Nam và các người Việt Nam phạm tội, gây thiệt hại ở nước ngoài. Cách thức thực hiện hành vi phạm tội cũng ngày càng đa dạng.

Năm 2004, một du học sinh Việt Nam tại Australia đã bị tòa án nước sở tại truy tố vì tội tấn công hệ thống thanh toán trực tuyến của ngân hàng, rồi nhập vào máy chủ lưu trữ database và dùng các tài khoản tín dụng lấy cắp nước để thực hiện các vui mua hàng trên eBay - một website bán hàng giá trị trực tuyến lớn. Tháng 3/2006, website của công ty Việt Cổ bị tấn công nặng nề khiến cho tất cả các dịch vụ bị ngừng trên một tháng. Tháng 7/2006, hơn 300 website thuê máy chủ của công ty Nhân Hòa bị tấn công bởi một sinh viên của một trường đại học. Tháng 10/2006, giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn nổi tiếng khu vực miền nam của website, thay đổi mật khẩu của 38 hồ sơ doanh nghiệp khác để trái thủ chèn vì các doanh nghiệp này không sử dụng dịch vụ do công ty này cung cấp. Năm 2006, văn phòng đại diện Công ty Golden Rock tại Thành phố Hồ Chí Minh đã lừa đảo khoảng 1.000 khách hàng với số tiền gần 10 triệu USD bằng thủ đoạn mỗi khách hàng góp vốn vào tài khoản của công ty để ở Thụy

(2) Xem: Báo An ninh Thế giới, số Xuân 2008, tr.8.

đúng mà vì tính, không biết một thông tin nào về các công ty tại chính ôi nước ngoài..., những văn tin theo bốn lời nào vớai sang mang tại cái tiền trong nhà, thê chấp nhà nê, vay mỗin của ngỗi thên rồi nộp cho các nôi tởng phâm tôi chê nêi nhìn thấy tên của mình trên một máy tính nào nôi. Nay là nguyên nhân khiến cho các nôi tởng phâm tôi thốc hiện trời lơi vui lờn nào tại chính qua mạng với số nân nhận lơi tôi hàng nghìn ngỗi và thiet hai hàng trăm ty nỏng, nãng gây xôn xao đồ luân. Rồi rãng là nếu ngỗi dẫn cõu trình nôi hieiu biết nhất nỏng về công nghe thông tin, kinh doanh tại chính... thì sẽ hân chê nỏic số nân nhận trong vui ăn này.

Thời ba, một số thui nỏan của tôi phâm công nghe cao thốc ra không mỗi, thâm chí nôi tởng xây ra ôi các nỏic trên thê giõi tở ba mỗi nâm trỏic. Mắc dư vậy, nhiều ngỗi dân Việt Nam vãn bị lờn nào tại chính qua mạng Internet là do *tâm lý hân lơi của ngỗi dân*. Bốn tôi phâm nôi khai thác triêt nêi nêi nêi tâm lý này thông qua chiêu thốc nỏ ra mỗi lơi suất quai hạp dân, quai cao so với tại các hình thốc huy nỏng tiền gõi hỏp pháp khac. Lài suất mỗi ngày gõi qua mạng tởng nỏng với lơi suất mỗi nâm của ngân hàng. Mỗi lơi suất này nũi sỏc hai guc cải nỏng ngỗi dân nêi nghi nhất, biêt hỏi thên con thieu thên lao vào vong xoây của cõn lơi kinh doanh tại chính qua mạng.

2.2. Các nguyên nhân từ phía các cô quan chức nãng của nhai nỏic

Hieiu quai của công tác phong, chúng tôi phâm công nghe cao phui thuc chui yeu vào nôi lơi của các cô quan chức nãng của nhai nỏic, trỏic hê, phat kêt tởi vai trò của nỏn vì chúng tôi phâm công nghe cao trỏic thuc C15 (Bỏ Công an). Trong những nâm qua, mắc dư các cô quan chức nãng nôi nêi nỏic nhiều thanh tích, khaim phat nhanh các vủi tôi phâm công nghe cao, nhiều kei phâm tôi nôi bỏ sa lơi pháp luật. Tuy nhiên, công tác này tranh với tôi phâm công nghe cao ôi nỏic ta hien nay vãn nãng gặp phat nhiều khỏic khac, thach thốc trên nhiều mât. Nôi cũng chính là những nguyên nhân làm hân chê hieiu quai của công tác này, khiến cho tôi phâm công nghe cao vãn cõu xu hỏng gia tăng nhanh.

Thời nhất, hân lang pháp lý của Việt Nam hien nay về tôi phâm công nghe cao con thieu và bỏc lơi nhiều nêi mât bấp. Nêi nêi chên các

hân vi trên Internet, Bỏ luật hình sỏ Việt Nam ban hành nâm 1999 quy nỏn ba tởi: tởi tạo ra và lan truyền, phat tain các chỏng trình virus tin hoc (nêiu 224); tởi vi phâm các quy nỏn về vãn hân, khai thác và sỏi dùng mạng máy tính nêi tởi (nêiu 225); tởi sỏi dùng trái pheip thông tin trên mạng và trong máy vi tính (nêiu 226)⁽⁴⁾. Theo nânh giải của các chuyên gia, các quy nỏn này hầu hêi nôi lơi thỏi vì rất khỏic truy cõu trách nhiệm hình sỏi nôi với tởi phâm tin hoc. "Luật quy nỏn viêt phat hỏai "gây hân quai nghiêm trọng", hoặc nôi tởng bỏ xỏi lý ký luật, xỏi lý hân chính rồi mại vãn tại phâm mỗi bỏ truy cõu trách nhiệm hình sỏi. Những trên mỗi trỏng Internet, yeu tởi này rất khỏic nỏn vì sỏi quan trọng của thông tin chỏa trong máy tính hoặc mạng máy tính khỏic thê nỏ nêi nỏic"⁽⁵⁾. Các công cũ pháp lý khac cũng chê đõng lơi ôi mỗic nôi xỏi lý hân chính nêi không nũi sỏc rãn nê, nân ngỏc lơi tởi phâm này. Nhiều nỏic quy nỏn, chê cain nôi nhạp trái pheip vào máy tính của ngỗi khac là nôi cõ thê bỏ xỏi lý hình sỏi, bấp kêt viêt nôi nôi gây thiet hai cho chui nhận hay chỏa. Bêi cain nôi các quy nỏn của pháp luật tởi tung cũng nãng gây khỏic khac cho cõ quan nêiu tra trong viêt chỏng mình tởi phâm công nghe cao. Chên hân, các quy nỏn của pháp luật nôi hỏi cõ quan nêiu tra phat chỏng mình rất nhiều bãng chỏng về hân vi phâm tởi. Trong một vui ăn lờn nào bãng công nghe cao cõi tởi hàng trăm ngỗi bỏ hai ôi khạp nôi trên thê giõi, những luật quy nỏn cõ quan nêiu tra phat xac minh và ghi lơi khai của tại các bỏ hai nôi nêiu này vớit quai khai nãng của cõ quan nêiu tra. Một nêi quan trọng nôi là chúng ta vãn thieu những quy nỏn pháp luật liên quan nêi viêt bấp về hêi thông thông tin quan trọng của chính phui quai nôi, an ninh, ngân hàng, bỏ nêi...

Thời hai, tôi phâm công nghe cao nãng phat triển rất nhanh với những thui nỏan phâm tôi ngay cãng tinh vi, lỏnh vớic ngay cãng mỗi rỏng nêi kinh nghiệm phong chỏng tởi phâm công nghe

⁽⁴⁾ Xem: *Bỏ luật hình sỏ của nỏic Công hỏ Xỏi hỏ Chui nghĩa Việt Nam*, Nxb Chính trò quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 168-170

⁽⁵⁾ Xem: *Tởi phâm tin hoc Việt Nam, đê bấp, khỏic xỏi* <http://vnexpress.net/vietnam/vitinh/2006/11/3B9FO3D4>.

cao của Cảnh sát Việt Nam còn hạn chế. Có thể nói, các cô quan chức năng của chúng ta năng nề nững nề phối với các chiều thời phạm tội mỗi hôn lai chui nững ngấn ngấn, tẩn công tội phạm công nghe cao; vớ lam vớ ruit kinh nghiệm trong nững tra, phải in chớ chớ phải lai vẩn dùng tri thời vớ kinh nghiệm coi nững nề ngấn chấn, khám phải nhanh các vui tội phạm.

Thời ba, về công tác nhận sớ, lúc lờng của các nờn vớ chúng tội phạm công nghe cao còn mong vớ thiếu những chuyên gia coi trình nờ giỏi về công nghe thông tin, nhất lai ờ các cô quan cảnh sát nờa phồng. Chúng ta chớ coi cô chế linh hoạt về chế nờa tiến lờng, nờa ngoa nờu hap dẫn nờa thu hút các ky sớ tin học, những ngó coi trình nờa cao về công nghe thông tin tham gia phúc vui trong lúc lờng cảnh sát chúng tội phạm công nghe cao. Một ky sớ tin học tội nghiệp ngành công nghe thông tin ra trờng coi thể thanh lập công ty, môi website trên mạng nề kinh doanh vớ một thu nhập cao hôn nhiều so vớ một lờng mai hờ coi thể nờc trai nờu tham gia lúc lờng cảnh sát chúng tội phạm công nghe cao.

Thời tở, công tác phong chúng tội phạm công nghe cao luôn nờ hờ phải coi các chớng trình phải meim chuyên dùng nờu minh nề nờa ban an ninh thể thông mạng, đồng lai các bớc tởng lờa kiến coi nề chớng nờa nhập trai phep; nờng thời cần nề những công cui nờa biể vớ nghiệp vui nề coi thể khoi phúc dờ liệu nờa bớ xóa trên ó công, lai theo dấu về bớn tội phạm... *Các phải meim hiể coi chớa thời sớ hoan hap, khe hờ thông tin còn nhiều chính lai nững kiến thuận lời nề bớn tội phạm tẩn công, xấn nhập trai phep vớ các mạng thông tin.* Các nờa tởng phạm tội y thời rất rờ về nững nay nề nờa vớ nờng ra sớ khai thác triể nề các "lờ hờng" thông tin phúc vui cho mục nớch phạm tội, lam cho tình hình tội phạm công nghe cao diể biể ngay cang phớ tập.

3. Một số giải pháp nâng cao hiể quả công tác phong, chúng tội phạm công nghe cao

Nề nờng cao hiể quả công tác phong, chúng tội phạm công nghe cao cần phải coi các giải pháp nờng bớ kờp thời, bao gồm các giải pháp trờc mắt vớ giải pháp lai dai.

Một lai hoan thiể hanh lang pháp lý xây dựng các quy phạm pháp luật chặt chẽ cui thể vớ ph

hợp vớ nững kiến của Việt Nam. Nay nờc coi lai giải pháp lai dai, vì việc xây dựng vớ hoan thiể hanh lang pháp lý lai công việc không thể hoan tại trong một sớ, một chiều. Cui thể chúng ta cần bổ sung vớ Bộ luật hình sớ một số tội phạm mỗi hoặ tình tiết tăng nặng mỗi liên quan nề lờn vớ thông mai nề nờa tở kinh doanh tại chính trên mạng... Chẳng hạn, cung lai tội lờa nờa chiếm nờa tại sớ, những cần phải biể thú nờa, phồng tiến phạm tội qua mạng Internet nề bổ sung thêm "Tội lờa nờa chiếm nờa tại sớ qua mạng Internet", hoặ bổ sung thêm tình tiết "qua mạng Internet" nhó một tình tiết tăng nặng. Một ví dụ khác, cung lai "tội truyề bai vớ hoặ phạm tội truy", những truyề bai thông qua sớ dùng mạng Internet thông gây hậu quả nặng nề hôn nhiều, vì nờ coi thể lan truyề ngay lập tức tở rất nhiều ngó. Nờa vớ tội phạm công nghe cao, cần *lờng hờ* một cách cui thể hap quả rất nghiêm trọng hoặ nờa biể nghiêm trọng vớ hình phạt kèm theo lam cần coi xớ lý hình sớ, chớ không nề ghi chung chung nhó hiể nay. Nờng thời, cung cần bổ sung thêm vớ Bộ luật Tố tụng hình sớ những quy nờn về tính pháp lý của các chớng coi nề tở sớ lờng tội thiếu các chớng coi mai cô quan nờu tra cần thu thập nề chớng minh tội phạm công nghe cao. Bể cảnh nờa cần xây dựng vớ ban hanh các vớ ban pháp quy hờng dẫn chi tiết việc thời hiể Luật Giao dịch nề tở vớ Luật Công nghe thông tin. Nững quan trọng hôn lai cần nhanh chóng chuyên "pháp luật trên giấy tở" thành "pháp luật trong hanh nờng", trong y thời vớ hanh vì của các nờn vớ, cô quan chức năng vớ nờng nờa ngó dẫn.

Hai lai nay mẽnh công tác tuyền truyề, phớ biể nờng nâng cao trình nờa hiể biể pháp luật, kiến thời về công nghe thông tin, kinh doanh tại chính cho ngó dẫn bang những hình thời nờa dang, phong phớ vớ nờa mẽnh ban chất của tội phạm công nghe cao. Các cô quan chức năng nề tở chớ ghi vớ phát hình những bớ tở nờa chuyên nề về loại tội phạm nay gấn vớ những vui an cui thể nề ngó dẫn coi thể "nờa diể" mục nớch, phồng tiến, thú nờa của các nờa tởng phạm tội. Khuyên các cô tở chớ, cần nờa *nề cao y thời cảnh giác, phong ngó* nờa vớ tội phạm công nghe cao, nờa vớ mỗi hình thời kinh doanh tại chính nờa cấp trên mạng; nờng vớ, khích lai các cài nờa, doanh nghiệp bớ

cao kíp thời với các cô quan chức năng những biểu hiện nghi vấn về tội phạm công nghệ cao, về những thiết bị ma hời hạng phải hòng chừa. Nay là có sự rất quan trọng giúp các cô quan chức năng khám phá kíp thời, nêu tranh coi hiệu quả với loại tội phạm này.

Ba là như nước cần xây dựng, ban hành có chế chính sách phù hợp trong công tác nào tạo, sử dụng các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giới cần bổ trợ giới nghiệp vụ thì nào tạo, tập huấn, hoặc tập kinh nghiệm tại các quốc gia tiên tiến, coi nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao. Có chính sách ưu tiên tuyển dụng các kỹ sư tin học tốt nghiệp loại giỏi từ các học viện, trường đại học hoặc vào phục vụ trong lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao. Có thể khẳng định rằng, yếu tố con người luôn luôn giữ vai trò quyết định trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm công nghệ cao nói riêng.

Bốn là chú trọng nêu rõ về tài chính nhằm hiện đại hóa các trang thiết bị kỹ thuật, xây dựng, phát triển hoặc mua các phần mềm tiên tiến để phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Thúc đẩy cho thấy, nhiều doanh nghiệp, cô quan con cháu quan, kinh suất trong việc báo mã thông tin khi xây dựng các website. Bởi vậy, các cô quan, doanh nghiệp cần có chính sách ưu tiên nào rõ tài chính nhằm nâng cấp, trang bị mỗi các công cụ kỹ thuật báo về website, cô sâu dữ liệu; sử dụng các phần mềm báo mã coi hiệu quả hơn thời, xây dựng các phần mềm quản trị hệ thống. Về phía các cô quan chức năng, cần ưu tiên mua sắm, trang bị những công cụ, phòng tiên kỹ thuật tân tiến để coi thể ngăn ngừa coi hiệu quả các vụ tấn công mạng, do tìm hiểu qua nhanh chóng dấu vết của bọn tội phạm vì "nếu phạm tội thì phải coi dấu vết nếu lại dư ít hay nhiều"; kho

phục lại những dữ liệu nào bỏ xóa trên ô công, góp phần khắc phục hậu quả do tội phạm mạng gây ra. Có thể nói, bên cạnh yếu tố con người, việc ưu tiên trang bị những công cụ kỹ thuật mạnh, tân tiến là yếu tố hết sức quan trọng trong phòng ngừa tội phạm công nghệ cao theo phương châm "vội quyết dạy nào coi mong tay nhơn".

Năm là tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm công nghệ cao. Tội phạm công nghệ cao là loại tội phạm có tính chất quốc tế ngay cả coi sự liên kết chặt chẽ giữa các tập đoàn tội phạm ở các nước, lan theo dấu vết của loại tội phạm này rất khó vì nó thông suốt ra ngoài biên giới một quốc gia, vượt khỏi tầm kiểm soát của pháp luật một nước. Chính vì vậy, công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao hiện nay đòi hỏi các lực lượng nêu tranh với loại tội phạm này phải liên kết, hợp tác trên phạm vi toàn cầu; chia sẻ trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong việc nào tạo chuyên gia. Hiện nay, nhiều nước như Anh, Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Singapore... đã phối hợp với Việt Nam trong việc phòng chống tội phạm công nghệ cao. Các nước thành viên Liên hợp quốc, mà nòng cốt là các nước APEC, nêu soạn thảo một Công ước chung về các hành động những yếu tố cần và đủ của thành tố phạm công nghệ cao; thì nên thống nhất phối hợp trong công tác phòng ngừa và nhiều tra tội phạm công nghệ cao.. Nhiều nơi cho thấy, tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong thời đại Internet là một giải pháp không thể thiếu. Một mặt, nó góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này thông qua việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, nào tạo chuyên gia... Mặt khác, nó coi tác dụng cảnh báo nào với nhiều nước vẫn chưa y thời nước này nếu mỗi hiềm họa của loại tội phạm này./.

